

Thái Nguyên, ngày *26* tháng *11* năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT BẮC

Căn cứ Quyết định số 1341/QĐ- TTg ngày 05/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Việt Bắc;

Căn cứ Quyết định số 2741/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Bắc;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Việt Bắc, ban hành kèm theo Nghị quyết Hội nghị nhà đầu tư số 05/QĐ-ĐHVB ngày 08/05/2020 của HNNĐT Trường Đại học Việt Bắc;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi và Triết lý giáo dục của Trường Đại học Việt Bắc và hướng dẫn triển khai Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi và Triết lý giáo dục trong các hoạt động của Nhà trường.

Sứ mạng: Trường Đại học Việt Bắc là trường đại học tư thực, đa ngành, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, triển khai nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của khu vực trung du miền núi phía bắc và cả nước.

Tầm nhìn: Trở thành một trường đại học đa ngành, định hướng ứng dụng có uy tín cao trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong khu vực trung du - miền núi phía Bắc và trong cả nước.

Giá trị cốt lõi: Năng động, Sáng tạo, Trung thực, Trách nhiệm

Triết lý giáo dục: Nhân văn – Thực Nghiệp - Hội nhập

Điều 2. Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục được công bố rộng rãi, công khai theo quy định của Luật Giáo dục đại học và theo đúng quy định của công tác đảm bảo chất lượng giáo dục để cán bộ, giảng viên, sinh viên, người học, nhà quản lý, nhà tuyển dụng và xã hội được biết.

Điều 3. Trưởng các phòng, khoa, trung tâm, các lớp sinh viên, các đơn vị và các nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Các Phó HT (để c/đ);
- Các đơn vị (để thực hiện);
- Lưu VT, Tổng hợp;
- Đăng tải website.

HIỆU TRƯỞNG



GS.TS Nguyễn Đăng Bình

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI
SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI, TRIẾT LÝ GIÁO DỤC
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT BẮC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 513/QĐ-ĐHVB ngày 26 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Bắc)

1. Phát biểu sứ mạng, tầm nhìn

Sứ mạng: Trường Đại học Việt Bắc là trường đại học đa ngành, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, triển khai nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực trung du và miền núi phía Bắc và cả nước.

Tầm nhìn: Đến năm 2035, Trường Đại học Việt Bắc sẽ trở thành trường đại học đa ngành, định hướng ứng dụng có uy tín cao trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong khu vực trung du - miền núi phía Bắc và trong cả nước.

2. Phát biểu giá trị cốt lõi: Năng động, sáng tạo, trung thực, trách nhiệm

Ý nghĩa của giá trị cốt lõi:

Năng động: Năng động là phẩm chất mà đội ngũ cán bộ, giáo viên cũng như người học cần có trong môi trường luôn luôn thay đổi, cạnh tranh và hợp tác. Cạnh tranh và hợp tác lành mạnh là động lực để cùng nhau tồn tại và phát triển ở bất cứ môi trường nào, đặc biệt là môi trường giáo dục và đào tạo.

Sáng tạo: Sáng tạo vừa là bản chất, vừa là mục tiêu, vừa là phương tiện phát triển của giáo dục đại học nhằm kiến tạo tri thức trong một xã hội tri thức và nền kinh tế tri thức. Sáng tạo vừa là mục đích vừa là phương tiện phát triển của đại học.

Trung thực: Trung thực là một phẩm chất nhân bản quan trọng. Đào tạo và

ngiên cứu khoa học phải trung thực. Có trung thực thì giáo dục đại học mới có ý nghĩa với sự phát triển và thịnh vượng của đất nước.

3. Phát biểu triết lý giáo dục: Nhân văn – Thực nghiệp - Hội nhập

Ý nghĩa của Triết lý giáo dục:

Nhân văn: Là quan điểm giáo dục người học có ý thức trách nhiệm trong công việc và cuộc sống, trở thành người công dân tốt, sống có trách nhiệm với xã hội, biết phục vụ cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội.

Thực nghiệp: Nội dung đào tạo gắn liền với thực tiễn, theo định hướng ứng dụng, hình thành năng lực nghề nghiệp và khả năng áp dụng được ngay kiến thức, kỹ năng vào quá trình làm việc sau khi tốt nghiệp.

Hội nhập: Giúp người học có kiến thức và kỹ năng đáp ứng được các yêu cầu cần thiết của thị trường lao động, có khả năng tham gia vào lực lượng lao động của khu vực và quốc tế.

4. Hướng dẫn triển khai, áp dụng sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục

Các đơn vị phổ biến Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi và Triết lý giáo dục đến toàn thể người lao động, người học trong toàn Trường để triển khai thực hiện.

Các khoa khi rà soát, xây dựng chương trình đào tạo phải đảm bảo Mục tiêu của chương trình đào tạo phù hợp với Sứ mạng và Tầm nhìn đã được Nhà trường công bố.

Các khoa, các bộ môn truyền tải quán triệt Triết lý giáo dục trong hoạt động xây dựng chuẩn đầu ra, chương trình dạy học và đề cương môn học, trong hoạt động giảng dạy và học tập để nâng cao chất lượng đào tạo trong Nhà trường.